

BỘ TÀI CHÍNH**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1030/BTC-CDKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2017

V/v mời viết bài
tham luận hội thảoKính gửi: Đại học Vinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
CÔNG VĂN ĐẾN
Số:
Ngày: 02/02/2017

Thực hiện Chiến lược Kế toán – Kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 2020, Bộ Tài chính đang xây dựng đề án hoàn thiện hệ thống Chuẩn mực kế toán tại Việt Nam, trong đó bao gồm 2 nội dung chính: (1) Thừa nhận và áp dụng nguyên mẫu Chuẩn mực quốc tế IAS/IFRS và (2) Sửa đổi, bổ sung hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS/VFRS).

Hiện nay, Bộ Tài chính đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện đề án nêu trên và việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, mà sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng là một bộ phận quan trọng, được xác định là yếu tố đóng vai trò quyết định đối với sự thành công của đề án. Vì vậy Bộ Tài chính dự kiến tổ chức hội thảo với chủ đề “Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình giảng dạy môn kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong giai đoạn mới” tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh trong quý I/2017 với sự tham gia của đông đảo giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng, các hiệp hội nghề nghiệp, các công ty kiểm toán và các doanh nghiệp.

Để đóng góp, chia sẻ thông tin với hội thảo, Bộ Tài chính đề nghị Quý Trường viết từ 1 đến 3 bài tham luận với các chủ đề kèm theo công văn này. Bài tham luận xin gửi về Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính trước ngày 1/3/2017 để Bộ Tài chính tổng hợp. Các bài tham luận chỉ nhằm phục vụ cho Hội thảo nên không có nhuận bút. Mọi chi tiết xin liên hệ với Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán Bộ Tài chính (Phạm Thị Thanh số điện thoại 0918.713.222; Nguyễn Thị Thanh Minh – số điện thoại 0987307504)

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. *TL*Nơi nhận: *TL*

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ CDKT (90b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
VÀ KIỂM TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG


Trịnh Đức Vinh

CHỦ ĐỀ BÀI THAM LUẬN

STT	NỘI DUNG
1	Thực trạng về vấn đề đào tạo kế toán tại các trường Đại học, Cao đẳng trong giai đoạn hiện nay
2	Đánh giá năng lực, trình độ, kỹ năng của sinh viên kế toán sau khi tốt nghiệp: Các biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu ra tại các trường đại học, cao đẳng
3	Những đề xuất đối với việc đổi mới phương pháp đào tạo kế toán tại các trường Đại học và Cao đẳng
4	Định hướng sửa đổi, cập nhật giáo trình giảng dạy kế toán để đáp ứng yêu cầu của việc đào tạo IFRS
5	Kinh nghiệm đào tạo IFRS tại cơ sở đào tạo
6	Những khó khăn, thách thức trong việc đào tạo IFRS tại các trường Đại học và Cao Đẳng
7	Khó khăn, thách thức trong việc biên soạn giáo trình đào tạo IFRS tại các trường Đại học và Cao Đẳng
8	Kế hoạch triển khai giảng dạy IFRS tại các trường Đại học và Cao đẳng
9	Các nội dung khác do trường tự chọn phù hợp với mục tiêu của Hội thảo

